

คำนำ

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจประเทศไทยมีการขับเคลื่อนจากรายได้และรายจ่ายจากการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และรายจ่ายที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่ากิจกรรมการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากการเชื่อมโยงกิจกรรมการค้าขายและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติ และประเทศไทยเองต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศในขณะที่ยังต้องทำการค้ากับแต่ละประเทศด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการในประเทศหรือผู้นำเข้า-ส่งออกจะต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงระบบและระเบียบปฏิบัติ ทั้งที่เป็นแบบฉบับสากลและที่เป็นข้อบังคับเฉพาะของแต่ละประเทศไปในเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันข้อเสียเปรียบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำเข้า-ส่งออกของผู้ประกอบการได้ วิธีที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านั้น ต้องอาศัยเอกสาร หนังสือ หรือตำราวิชาการ ที่มีองค์ความรู้เรื่องการจัดการนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้เรียบเรียงตำราวิชาการเรื่อง การจัดการการนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อประกอบการเรียนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ตำราวิชาการเล่มนี้มี 10 บท บทที่ 1 กล่าวถึงความหมายของการค้าระหว่างประเทศ บทบาทและความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ ประโยชน์และโทษของการค้าระหว่างประเทศ บทที่ 2 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรส่งออกทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การจัดทำใบขนสินค้าขาออก การบรรจุสินค้าและการจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า บทที่ 3 มีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การนำเข้าของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร การนำเข้าของที่ได้รับบริจาค บทที่ 4 ได้อธิบายเกี่ยวกับเอกสารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการค้า เอกสารการขนส่ง เอกสารประกันภัย บทที่ 5 เสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS รายละเอียดของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS 2010 บทที่ 6 เกี่ยวกับหลักการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ในภาคราชการและภาคเอกชน วิธีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแบบออนไลน์ กลยุทธ์การทำตลาดนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ ความแตกต่างระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์ บทที่ 7 ประกอบด้วยข้อมูลรูปแบบของการชำระเงินระหว่างประเทศ ระยะเวลาของการชำระเงิน

(2)

ระหว่างประเทศ การชำระเงินรูปแบบบัตรเครดิตออฟเครดิต บทที่ 8 เป็นเรื่องของการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ การคำนวณค่าระวางสินค้าและใบตราส่งสินค้าทางเรือ บทที่ 9 ประกอบด้วยข้อมูลการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล การทำประกันภัยสำหรับสินค้านำเข้า บทที่ 10 ประกอบด้วยการคืนอากรตามมาตรา 29 คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การชดเชยค่าภาษีอากร บัตรภาษี การส่งเสริมการลงทุน แต่ละบทในตำราวิชาการนี้มีเอกสารอ้างอิงที่ครบถ้วน อีกทั้งมีคำถามท้ายบทเพื่อใช้ในการประกอบการทบทวนองค์ความรู้แก่ผู้อ่านให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

ตำราวิชาการเรื่อง การจัดการการนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักการในการจัดการการนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร ข้อคิดเห็นจากผู้อ่านตำราเล่มนี้ผู้เขียนขอโน้มรับไว้ด้วยความยินดี

สุไอลยา กุวิง
คณะวิทยาการจัดการ
มิถุนายน 2563